

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นาย เสน่ห์ สมบุญ	ประธานสภาฯ	เสน่ห์ สมบุญ
2	นาย เสนก พุทธรัตน์	รองประธานสภาฯ	เสนก พุทธรัตน์
3	นาง ประนอม ธรรมนารักษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1	ประนอม ธรรมนารักษ์
4	นาย โกศล ทองหืด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2	โกศล ทองหืด
5	นาง อนงค์ ช่านสู	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3	อนงค์ ช่านสู
6	นาย ฉอ้อน นาคสด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4	ฉอ้อน นาคสด
7	นาย ประยิน ชูพยนต์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5	ประยิน ชูพยนต์
8	นาย สุชิน มุสิกสาร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7	สุชิน มุสิกสาร
9	นาย สมชาย สอนสุทธิ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8	สมชาย สอนสุทธิ
10	นาย วิชาศ แก้วมณี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9	วิชาศ แก้วมณี
11	นาง กนิษฐา พัฒล้าภู	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10	กนิษฐา พัฒล้าภู
12	นาย เลิศนภา สาทิทักษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12	เลิศนภา สาทิทักษ์
13	นางสาว เรืองจิตร ชูพยนต์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13	เรืองจิตร ชูพยนต์
14	นาย ไตรรัตน์ เกิดบางกา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15	ไตรรัตน์ เกิดบางกา
15	นาย บุญจินต์ วรรณกุล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16	บุญจินต์ วรรณกุล
16	นาง ศรีวรรณ พลทวิ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17	ศรีวรรณ พลทวิ
17	นาย สมทรง ภู่อิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18	สมทรง ภู่อิน
18	นาย พรศักดิ์ น้อยสุจริต	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19	พรศักดิ์ น้อยสุจริต
19	นาย นิติภูมิ ทองรอด	เลขานุการสภาฯ	นิติภูมิ ทองรอด

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นาย นิพนธ์ นาคเพชร	นายก อบต.	นิพนธ์ นาคเพชร
2	นาย สนั่น สุบรรณรัตน์	รองนายก อบต.	สนั่น สุบรรณรัตน์
3	นาย สมรัก ชูพันธ์	รองนายก อบต.	สมรัก ชูพันธ์
4	นาง ดวงพร มีสมบัติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ดวงพร มีสมบัติ
5	น.ส. กฤษณี นาคสวัสดิ์	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	กฤษณี นาคสวัสดิ์

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาว สุดเสนีย์ พระสว่าง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเสน่ห์ สมบุญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ปรากฏว่ามีผู้มาประชุม 18 คน ครบองค์ประชุม จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปี ๒๕๖๕ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และขอแสดงความยินดีกับนายเสนก พุทธิรัตน์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนายท้ายเรือลีลาดีเด่น

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายเสน่ห์ สมบุญ

ตามเอกสารสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ทางเลขาสภาฯได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หวังว่าที่ประชุมคงได้อ่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ว่าถูกต้องหรือมีข้อแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดข้อความใดบ้าง หากมีขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอขอแก้ไขด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

นายเสน่ห์ สมบุญ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแก้ไข ต่อไปจะขอมติที่ประชุม

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เห็นชอบ 17 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (นายเสน่ห์ สมบุญ ประธานสภาฯ)

จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในที่ประชุม 18 คน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายเสน่ห์ สมบุญ

3.1 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ประธานสภาฯ)

ในวาระนี้เรื่องเพื่อพิจารณา การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 โครงการ

3.1.1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยห้วยลึก หมู่ที่ 5,7

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

จำนวนเงิน 1,275,000 บาท

3.1.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยอัมพาวาส-สุขสันติ หมู่ที่ 17

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง

ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร จำนวนเงิน 461,000 บาท

ผมจะให้ผู้บริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ได้เสนอขอให้สภาพิจารณา

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันนี้ ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงขอเชิญครับ

นายสนั่น สุบรรณรัตน์

(รองนายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาทุกท่าน
ผมขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นต่อสภา ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้
รับแจ้งจากอำเภอหลังสวนตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขพ ๐๒๑๘/ว๑๗๘๖ ลงวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งขอให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาพญาดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงด้วยนั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
นาพญาได้ดำเนินการตามหนังสือฉบับดังกล่าวโดยได้สำรวจความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ และจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยโครงการที่เสนอเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างงบกลาง ร้อยละ
๕๐ และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณจากเงินสะสมจ่ายขาด ร้อยละ
๕๐ ซึ่งเป็นการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยลึก ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร โดยใช้
งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) และแยกการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการ ออกเป็น ๒ ส่วน
และขั้นตอนแรกจังหวัดชุมพรแจ้งว่าโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้
เสนอไปได้ผ่านการเห็นชอบในขั้นต้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาพญาได้เข้าใจง่ายขึ้น จึงขอสรุปและชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินการ ประเด็น
ที่ ๑ ดังนี้

๑. งบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา (จ่ายขาดเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ด
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน
๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ เป็นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเต็มจำนวนของหน่วยงาน สำหรับ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอัมพวาสา-สุขสันติ หมู่ที่ ๑๗ ผิวจราจรกว้าง
5 เมตร ระยะทาง 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.00-0.50
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร โดยมียอดงบประมาณในการก่อสร้าง
จำนวน ๔๖๑,๐๐๐บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งโครงการดังกล่าวยัง
เหลือเส้นทางที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเพียงเล็กน้อยซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะ
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล
นาพญา ได้ตรวจสอบแนวทางและวิธีการดำเนินการแล้วทราบว่าโครงการนี้เป็นโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีที่จะดำเนินการเป้าหมายและผลผลิตของ
โครงการไม่เกินประมาณราคาที่จะดำเนินการ และได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ ปัจจุบันทราบว่า คงมีเงินสะสมเหลือพอที่จะบริหารจัดการโครงการนี้ได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 - (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
 - (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 - (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
- ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

ข้อ 44 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้ จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ และไม่ต้องด้วยเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ 87 และ ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่าย จากเงินสะสม หรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย”

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 องค์กรบริหารส่วนตำบลนาพญา มียอดเงินสะสมดังนี้

ยอดเงินสะสม	14,745,393.38บาท	
หัก เงินสมทบกองทุน กบท.	444,367	บาท
หัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 6 เดือน	5,600,000	บาท
หัก ค่าใช้จ่ายการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	3,731,732.10	บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	4,969,294.28	บาท
จำนวนเงินที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม	1,736,000	บาท

และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ โครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน บริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา สามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ด้านการศึกษา

ในการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นและการบริหารจัดการโครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยห้วยลึก หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลนาพญา นั้น เป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๑๕ ลำดับที่ ๒ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เป็นไปตามเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมตลอดถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อใช้ในการสัญจรเดินทางในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญามิงบประมาณจำกัดเนื่องจากรายได้ภาษีที่จัดเก็บเอง ภาษีเงินอุดหนุนรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากรายได้ที่รัฐจัดเก็บเองไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงทำให้รายได้ของท้องถิ่นน้อยลงตามมาด้วย ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญามีพื้นที่กว้างมีหลายหมู่บ้าน บางครั้งงบประมาณไม่สามารถบริหารจัดการด้านโครงการพื้นฐานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การขอรับเงินอุดหนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นตัวสำคัญที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสภาวะองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยลึก หมู่ที่ ๕,๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ 1,275,000บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอัมพาวาส-สุขสันติ หมู่ที่ ๑๗ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร งบประมาณ 461,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา พิจารณาอนุมัติ ต่อไป มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ลำดับต่อไป จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 หรือไม่
- 3.1.1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยห้วยลึก หมู่ที่ 5,7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร จำนวนเงิน 1,275,000 บาท
- นายเสน่ห์ สมบุญ**
(ประธานสภา)
- มติที่ประชุม**
- มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยห้วยลึก หมู่ที่ 5,7
อนุมัติ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง (นายเสน่ห์ สมบุญ ประธานสภา)
- จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่อยู่ในที่ประชุม 18 คน
- นายเสน่ห์ สมบุญ**
(ประธานสภา)
- ลำดับต่อไป 3.1.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยอัมพาวาส-สุขสันติ หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร จำนวนเงิน 461,000 บาท มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ
- นายบุญจันต์ วรรณกุล**
(ส.อบต.หมู่ที่ 16)
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญจันต์ วรรณกุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16 ผมขอสอบถามข้อ 3.1.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยอัมพาวาส – สุขสันติ หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร จำนวนเงิน 461,000 บาท ซึ่งเป็นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอัมพาวาส-สุขสันติ หมู่ที่ 17 ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณเต็มจำนวนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา โดยพิจารณาจ่ายขาดจากเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาพญาและสนองต่อนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นต่อการใช้เส้นทางในการดำเนินชีวิตประจำวันจึงได้ดำเนินการตรวจสอบเงินสะสมคงเหลือเพื่อจัดทำจ่ายขาดเงินสะสม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาจึงมีความประสงค์จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ประจำปี พ.ศ.2566 นั้น ผมขอสอบถามว่าเป็นเส้นทางที่ไปเชื่อมต่อกับตำบลบางมะพร้าวหรือไม่ ผมได้เข้าไปดูพื้นที่เมื่อวานผมประมาณการได้ว่ายังมีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในการจ่ายขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ผมคิดว่าถนนเส้นนี้ทำแล้วก็ควรจะดำเนินการให้เสร็จตลอดเส้นทาง เพื่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความสะดวกมากขึ้น

นายสนั่น สุบรรณรัตน์

(รองนายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาทุกท่าน
ผมนายสนั่น สุบรรณรัตน์ รองนายก อบต.นาพญา ในส่วนของพื้นที่ตำบลนาพญายังมี
ระยะทางอีกประมาณ 130 เมตร ในส่วนที่เหลือเป็นของพื้นที่ตำบลบางมะพร้าว อบต.
นาพญาไม่สามารถจะนำงบประมาณไปดำเนินการก่อสร้างในส่วนของพื้นที่ตำบลบาง
มะพร้าวได้ครับ

นายเสนห์ สมบุญ

(ประธานสภา)

มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ลำดับต่อไป
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566
หรือไม่ 3.1.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยอัมพาวาส - สุขสันติ
หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 128 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร
จำนวนเงิน 461,000 บาท

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย
อัมพาวาส-สุขสันติ หมู่ที่ 17
อนุมัติ 17 เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (นายเสนห์ สมบุญ ประธานสภา)

จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่อยู่ในที่ประชุม 18 คน

ระเบียบวาระที่ 4

นายเสนห์ สมบุญ

(ประธานสภา)

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่
ขอเชิญครับ

นายสนั่น สุบรรณรัตน์

(รองนายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาทุกท่าน
ผมนายสนั่น สุบรรณรัตน์ รองนายก อบต.นาพญา ขอชี้แจงเรื่องยอดลูกหนี้ค้างชำระ
ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้ดำเนินการสรุป
ยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรากฏว่ามีลูกหนี้ค้างชำระ
ปีงบประมาณ 2555-2560 จำนวน 1 ราย คือนายเตือนใจ พุ่มขจร ได้แจ้งยืนยันสำรว
น.ส.3 และโฉนด หมู่ที่ 19 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้แจ้งให้มาชำระภาษี
บำรุงท้องถิ่นที่ค้างชำระแล้ว ปรากฏว่าลูกหนี้รายดังกล่าวได้แจ้งว่า นางเตือนใจ พุ่มขจร
และนางเตือนใจ หล่อเจริญ นั้นเป็นบุคคลเดียวกัน และนางเตือนใจ หล่อเจริญ ได้
ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นเป็นปัจจุบันแล้ว ทำให้ไม่มียอดค้างชำระ ดังนั้น จึงขอปรับปรุง
ลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านและขอชื่นชมทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ประจำปี 2565 แม้ว่าทางตำบล
นาพญาจะไม่ได้รับโล่พระราชทานหรือถ้วยรางวัลกิจกรรมทางน้ำ แต่ทางตำบลนาพญา
ได้รับถ้วยและโล่พระราชทานในกิจกรรมทางบก

1. โล่พระราชทาน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในงานประเพณีแห่พระ
แข่งเรือขึ้นโขงชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปี 2565

จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวาริ นารีรัตน์ราชกัญญา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาพื้นบ้าน ประเภทแข่งเรือบก

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาพื้นบ้าน ประเภทวิ่งผลัดคกหมา

4. รางวัลชนะเลิศ กีฬาพื้นบ้าน ประเภทวิ่งกระสอบ

5. รางวัลชนะเลิศ กีฬาพื้นบ้าน ประเภทชักกะเย่อ

นางศรีวรรณ พลทวี
(ส.อบต.หมู่ที่ 17)

6. รางวัลชนะเลิศ นายท้ายเรือสปีดตีเด่น

7. ถ้วยที่ระลึก เรือสุขภาพตีเด่น ระดับเงิน ประเภทฝีพายผู้นำ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศรีวรรณ พลทวี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 17 ดิฉันในฐานะผู้จัดการเรื่องการเงินส่วนกลางของฝ่ายท้องถิ่น ขอชี้แจงว่าในวันที่ประชุมท้องถิ่นท้องที่ มียอดเงินที่เก็บได้ทั้งหมดจำนวน 251,000 และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญจันต์ วรรณกุล ได้นำเงินจำนวน 2,500 บาท มาให้ดิฉัน และดิฉันก็ได้มอบให้กับผู้ใหญ่ศิริพร ทองอาญาไปแล้ว ยอดเงินรวมทั้งหมดจำนวน 253,500 บาท หลังจากนั้นมีการเบิกจ่ายอะไรไปบ้างดิฉันก็ไม่ทราบค่ะเพราะเงินทั้งหมดอยู่ที่ผู้ใหญ่ศิริพร ทองอาญา ค่ะ

นายบุญจันต์ วรรณกุล
(ส.อบต.หมู่ที่ 16)

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญจันต์ วรรณกุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16 ช่วงนี้เป็นหน้ามรสุม ในเรื่องของถนนภายในหมู่บ้าน จะได้รับความเดือดร้อนเรื่องของถนนเป็นหลุมบ่อพอสมควร ขอให้ผู้บริหารได้เข้าสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนได้รับความเดือดร้อนบ้าง อย่าปล่อยปละละเลยจนเกินไป ถ้าหากไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม แต่ผมคิดว่าสมควรที่จะหางบประมาณในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้เพื่อที่จะได้มาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นก่อน มีสมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดการประชุม

นายเสน่ห์ สมบุญ
(ประธานสภาฯ)
ปิดการประชุม

เวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายนิติภูมิ ทองรอด)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเสน่ห์ สมบุญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย สอนสุทธิ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)



(นายเลิศนภา สาทิตย์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ)



(นางกนิษฐา พัฒลัญ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา หมู่ที่ 10